

(Dự thảo)

BÁO CÁO

**Công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024**

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ

Năm 2024 được xác định là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban ngành cấp tỉnh; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Thành ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND; với quyết tâm chính trị cao nhất, ngay từ những ngày đầu năm 2024, UBND thành phố đã triển khai các nhiệm vụ và giải pháp kịp thời, phù hợp thực tiễn nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra trong năm 2024.

Bám sát chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của UBND tỉnh, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 về Chương trình công tác trọng tâm năm 2024, Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 15/01/2024 về thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh, Kết luận số 20-KL/TU ngày 08/12/2023 của BCH Đảng bộ thành phố khóa XIII và Nghị quyết số 229/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2024; trong đó đề ra các nội dung, công việc cụ thể theo từng quý, giao các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp tham mưu và phân công các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBND thành phố luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Sở ban ngành cấp tỉnh. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ động làm việc với lãnh đạo tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. UBND thành phố thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, tuân thủ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN và các đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố tiếp tục theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát quyết liệt và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

UBND thành phố luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm đối với

lãnh đạo UBND thành phố. Các thành viên UBND thành phố luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp tích cực vào các công việc chung. Trong quá trình chỉ đạo, UBND thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, địa phương; tổ chức giao ban đầu tuần để xử lý các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, rà soát các nhiệm vụ tồn đọng để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

Vì vậy, đến nay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trong 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản đảm bảo tiến độ và hiệu quả cao.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Lĩnh vực kinh tế

1.1. Thương mại và dịch vụ

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì ổn định sản xuất. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng khá, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dịp lễ 30/4 và 1/5. Chợ Đông Hà duy trì hoạt động ổn định; các chợ phường phát huy tốt vai trò phục vụ dân sinh; các hoạt động xúc tiến thương mại, trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm được chú trọng; tại các siêu thị, cửa hàng, kinh doanh phố chợ đã tăng cường thực hiện các chương trình khuyến mại hấp dẫn để tăng doanh thu bán hàng, đáp ứng tốt nhu cầu người dân. Các loại hình dịch vụ phát triển ổn định; dịch vụ viễn thông phát triển đa dạng các loại hình sản phẩm. Hoạt động vận tải, du lịch, khách lưu trú tăng khá; các dịch vụ khác như tư vấn kỹ thuật, tư vấn pháp lý, dược phẩm, khám chữa bệnh, giải trí, đô thị, dịch vụ nông nghiệp... tiếp tục phát triển, góp phần đáp ứng các nhu cầu đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân và xây dựng phát triển đô thị. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 tháng ước thực hiện 6.608 tỷ đồng, đạt 54,7% kế hoạch năm và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thương mại, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa tại các chợ, siêu thị được thường xuyên thực hiện; xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền Ngày quyền của người tiêu dùng năm 2024. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể đảm bảo theo đúng quy định.

1.2. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN)

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển ổn định. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã dần khắc phục khó khăn và có xu hướng phục hồi, đơn hàng đã bắt đầu tăng. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn được duy trì ổn định. Thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn; ưu tiên đầu tư hoàn thiện và khai thác có hiệu quả cụm công nghiệp Quốc lộ 9D, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường

trong khu dân cư. Phối hợp với tỉnh mời gọi các nhà đầu tư thực hiện các dự án tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; tiếp tục đầu tư hoàn thiện Cụm công nghiệp Quốc lộ 9D (giai đoạn 1); tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư và di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư theo kế hoạch. Khuyến khích doanh nghiệp mở rộng quy mô, đổi mới thiết bị công nghệ, xây dựng sản phẩm có thương hiệu, tăng năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 6 ước thực hiện 118.932 triệu đồng, ước tính 6 tháng thực hiện 719.343 triệu đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 52% kế hoạch năm.

Công tác khuyến công được quan tâm; chỉ đạo hướng dẫn xây dựng đề án các cơ sở được hỗ trợ từ nguồn ngân sách khuyến công tỉnh, xây dựng danh mục sử dụng nguồn khuyến công ngân sách thành phố để thực hiện các nội dung theo quy định.

1.3. Sản xuất nông nghiệp

Nông nghiệp đô thị phát triển theo hướng bền vững và hiệu quả. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân thực hiện 1129,6 ha, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước¹. Năng suất lúa vụ Đông Xuân đạt 57,9 tạ/ha, tăng 1,7 tạ/ha; tăng 4,7% so với vụ Đông Xuân năm trước; sản lượng lúa đạt 5607,6 tấn; tăng 190,5 tấn so với vụ Đông Xuân năm trước. Năng suất cây rau các loại đạt 129,3 tạ/ha, tăng 0,37 tạ/ha, tăng 0,3% so với vụ Đông Xuân năm trước. Vụ Đông Xuân năm nay cả lúa và hoa màu đều được mùa và được giá. Đến nay, trên đại bàn thành phố đã kết thúc gieo trồng lúa vụ Hè Thu 2024 và đang gieo trồng các loại hoa màu. Thành phố tiếp tục triển khai hợp tác, liên kết với doanh nghiệp để nhân rộng mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ, đưa giống lúa có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng các vùng trồng rau, trồng hoa tập trung theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt để phát triển và nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đưa các giống rau mới, rau cao cấp, giống cây ăn quả mới vào sản xuất tại địa bàn; thực hiện liên kết để tiêu thụ sản phẩm cho vùng rau VietGAP. Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố vẫn phát triển ổn định. Khai thác tối đa diện tích nuôi thủy sản và tập trung đầu tư thâm canh theo hướng phát triển bền vững, đảm bảo môi trường; nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị canh tác².

Tăng cường củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, tổ hợp tác, phát triển đa dạng các loại hình hoạt động, phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo, tăng thu nhập

¹ Trong đó: diện tích lúa gieo cấy 968,5 ha tăng 4,6 ha chủ yếu tại hợp tác xã Phương Gia, Phường Đông Lễ do một số diện tích lúa vụ Đông Xuân năm trước bỏ hoang, năm nay đưa vào gieo cấy; tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,9% kế hoạch; diện tích cây rau màu thực phẩm thực hiện 161,1 ha bằng 99%, trong đó rau các loại 96,5 ha, bằng 99,7% so với cùng kỳ năm trước.

² Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đã thả giống 107,3 ha, bằng 98,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Diện tích nuôi cá: 46,9 ha, diện tích nuôi tôm: 60,3 ha (Tôm sú: 23,3 ha; tôm thẻ 37 ha), tập trung chủ yếu ở các phường: Đông Lễ, Đông Lương, Đông Giang. Sản lượng thủy sản khai thác ước tính tháng 6/2024 đạt 11,1 tấn, 6 tháng ước đạt 72,2 tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ, trong đó, sản lượng cá khai thác đạt 54,3 tấn; tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước (chủ yếu khai thác từ ao, hồ).

và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư. Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024 theo kế hoạch. Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản đảm bảo việc chấp hành đúng pháp luật.

1.4. Thu, chi ngân sách

Năm 2024, chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn theo dự toán HĐND tỉnh giao là 500 tỷ đồng; HĐND thành phố giao là 702,2 tỷ đồng; trong đó thu tiền sử dụng đất HĐND tỉnh giao là 137 tỷ đồng; thành phố giao là 322,2 tỷ đồng. Để thực hiện hoàn thành dự toán được giao, ngày 25/12/2023, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2627/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các đơn vị, ban ngành, đoàn thể trực thuộc năm 2024; triển khai dự toán thu ngân sách đến từng cơ quan, đơn vị; ban hành Công văn chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tổ chức họp Ban chỉ đạo thu ngân sách thành phố để triển khai nhiệm vụ; giao dự toán thu ngân sách đối với các doanh nghiệp trên địa bàn được phân cấp quản lý thu; ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024. **Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là 272,818 tỷ đồng, đạt 54,56% dự toán tỉnh giao, đạt 38,85% dự toán thành phố giao³.**

Trên cơ sở dự toán HĐND thành phố thông qua, UBND thành phố đã điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp thành phố; Chủ tịch UBND các phường thực hiện chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý sử dụng tài chính, ngân sách; thực hiện cắt giảm, tiết kiệm thêm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao năm 2024 theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; các cơ quan, đơn vị chủ động tiết kiệm trong cân đối thu, chi; điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước chủ động, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Tổng chi cân đối ngân sách

³ Trong đó:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 1,566 tỷ đồng/2 tỷ đồng đạt 78,3% dự toán tỉnh và thành phố giao;
- Thu thuế công thương nghiệp từ khu vực ngoài quốc doanh ước thực hiện 106,972 tỷ đồng, đạt 47,8% dự toán tỉnh giao, đạt 47,02% dự toán thành phố giao.
- Thu Lệ phí trước bạ ước thực hiện 26,013 tỷ đồng, đạt 51,01% dự toán tỉnh giao, đạt 48,17% dự toán thành phố giao;
- Thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện 16,292 tỷ đồng/45 tỷ đồng đạt 36,2% dự toán tỉnh và thành phố giao;
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước thực hiện 2,438 tỷ đồng, đạt 48,76% dự toán tỉnh giao, đạt 24,38% dự toán thành phố giao;
- Thu phí và lệ phí ước thực hiện 6,675 tỷ đồng/8,5 tỷ đồng đạt 78,53% dự toán tỉnh và thành phố giao;
- Thu tiền cho thuê đất ước thực hiện 6,02 tỷ đồng, đạt 40,95% dự toán tỉnh giao, đạt 30,1% dự toán thành phố giao;
- Thu khác ngân sách ước thực hiện 6,613 tỷ đồng/10,7 tỷ đồng, đạt 61,8% dự toán tỉnh và thành phố giao;
- Số thu từ quỹ đất công ích ước thực hiện 24 triệu đồng đạt 8% dự toán tỉnh và thành phố giao.

ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là 244,213 tỷ đồng, đạt 31,92 % dự toán của thành phố⁴.

(Nội dung này có báo cáo riêng)

2. Lĩnh vực đô thị

2.1. Quy hoạch, quản lý quy hoạch và trật tự đô thị

Hoàn thành công tác lập Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045, trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1125/QĐ-UBND ngày 13/5/2024. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà trình các cấp thông qua, hiện nay **Đề án** đang được Bộ Xây dựng thẩm định⁵.

UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo công tác lập điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường trên địa bàn, hiện nay đã có 04/09 phường đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, các phường **còn lại** đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện⁶. Phối hợp cung cấp thông tin quy hoạch cho các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện thủ tục về đất đai và cung cấp thông tin quy hoạch cho người dân⁷; thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo theo đúng quy định⁸. Tổ chức triển khai việc gắn mới và sửa chữa một số bảng tên đường phố bị hư hỏng trên các tuyến phố, sơn kẻ vạch các tuyến đường theo kế hoạch.

Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng và trật tự đô thị. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố⁹;

⁴ Bao gồm các khoản chi chủ yếu: Chi đầu tư phát triển thực hiện 65,159 tỷ đồng/305,154 tỷ đồng đạt 21,35% dự toán HĐND thành phố giao; Chi thường xuyên thực hiện 178,151 tỷ đồng, đạt 43,16% dự toán, trong đó chi tại thành phố: 151,967 tỷ đồng; chi ngân sách phường: 26,184 tỷ đồng; Chi dự phòng ngân sách thực hiện 0,903 tỷ đồng/11,088 tỷ đồng, đạt 8,14% dự toán.

⁵ Trong 02 ngày (16/6-17/6/2024), thành phố đã làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Xây dựng về hiện trạng phát triển đô thị đối với Đề án phân loại đô thị thành phố

⁶ Đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các phường: Đông Thanh, Đông Giang, Đông Lương, Đông Lễ tại các Quyết định: số 510/QĐ-UBND ngày 11/3/2024, số 411/QĐ-UBND ngày 11/3/2024, 518/QĐ-UBND ngày 13/3/2024, 1493/QĐ-UBND ngày 20/5/2024.

⁷ Phối hợp cung cấp thông tin quy hoạch cho các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện thủ tục về đất đai và cung cấp thông tin quy hoạch cho người dân trong tháng 6 là 38 trường hợp, trong 6 tháng đầu năm 2024 là 176 trường hợp.

⁸ Thực hiện cấp phép xây dựng nhà ở, vỉa hè và giấy phép thi công công trình trong tháng 6 là 80 trường hợp; trong 6 tháng đầu năm 2024 là 428 trường hợp.

⁹ - Kết quả kiểm tra trật tự xây dựng: Tổng số trường hợp đã kiểm tra: 294 trường hợp. Trong đó: Kiểm tra đã có GPXD và thi công đúng GPXD được cấp: 257 trường hợp; Kiểm tra công trình sai GPXD: 08 trường hợp (01 trường hợp lập biên bản VPHC; 01 trường hợp lập biên bản làm việc yêu cầu điều chỉnh GPXD); Kiểm tra công trình không có GPXD: 21 trường hợp; Kiểm tra công trình vi phạm quy hoạch, chỉ giới xây dựng, lấn chiếm đất công, vi phạm Quy chế quản lý kiến trúc: 08 trường hợp (trong đó: 07 trường hợp đã chấp hành tự giác tháo dỡ công trình vi phạm (Phường 1: 03 trường hợp, Phường 3: 02 trường hợp, Phường Đông Lương: 01 trường hợp; Phường Đông Giang: 01 trường hợp); 01 trường hợp (phường Đông Lễ) không chấp hành, Đội đã lập biên bản vi phạm hành chính xử lý theo quy định).

- Kết quả kiểm tra trật tự đô thị: Tổng số trường hợp kiểm tra xử lý 128 trường hợp;

kiên quyết xử lý đối với các trường hợp xây dựng vi phạm không phép, sai phép, vi phạm chỉ giới xây dựng, vi phạm quy hoạch, lấn chiếm đất công, vi phạm quy chế quản lý kiến trúc đô thị; các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường sắt, đường bộ... Duy trì lực lượng, bám sát địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, các điểm nóng vi phạm trật tự đô thị.

2.2. Dịch vụ công ích

Quản lý, giám sát thực hiện tốt các dịch vụ công ích đô thị; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Duy trì công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, chế độ chăm sóc cây xanh công viên, dải phân cách, vòng xoay và vườn hoa. Các điểm hoa trang trí tập trung phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày Tết. Tổ chức cho thuê mặt bằng kinh doanh hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại công viên Fidel. Chỉ đạo duy trì nạo vét các tuyến mương thoát nước, khơi thông tuyến cống ngầm đường, vận hành trạm xử lý nước thải, lấy mẫu quan trắc theo quy định. Chỉ đạo kiểm tra hệ thống cây xanh có nguy cơ gãy đổ để tổ chức cắt tỉa trước mùa mưa bão năm 2024. Giám sát hoạt động tại nghĩa trang nhân dân thành phố; thực hiện tốt công tác cấp đất mai táng, cát táng theo đúng quy định¹⁰.

2.3. Tài nguyên và môi trường

UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát, đo đạc địa chính, cắm mốc ranh giới và đề xuất phương án quản lý khai thác có hiệu quả quỹ đất chưa sử dụng xen kẽ trong khu dân cư; tăng cường công tác quản lý đất chưa sử dụng và đất công ích (5%) trên địa bàn; nghiên cứu đề xuất phương án nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông nghiệp chưa giao và đất công ích trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu quả thực hiện Phần mềm một cửa điện tử; rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy trình thủ tục hành chính về đất đai; nâng cao hiệu quả cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, biến động đất đai trên địa bàn thành phố. Triển khai thực hiện Nghị quyết 94/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn triển khai Dự án Đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên trên địa bàn thành phố Đông Hà năm 2024.

Thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tính chính xác, đúng thời hạn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên đất¹¹. Nghiêm túc áp dụng trình tự giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực

- Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị nhân dịp chào mừng kỷ niệm 52 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/04/1972-28/04/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2024) và tổ chức giải chạy Marathon thành phố Đông Hà: Tổng số trường hợp kiểm tra xử lý 107 trường hợp.

¹⁰ Trong 6 tháng đầu năm đã cấp đất mai táng cho 69 trường hợp với diện tích 331,61 m².

¹¹ Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận, giải quyết 423 hồ sơ

đất đai theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát, kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính về đất đai phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành và tạo điều kiện cho người dân. Thực hiện rà soát, thống kê các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề xuất phương án giải quyết. Triển khai thực hiện hoàn thành thống kê đất đai năm 2023; tổ chức công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Đông Hà và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đông Hà.

Chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị của thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; chôn cất mồ mả và xây dựng lăng mộ; tiếp tục thực hiện đề án Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường¹²; tổ chức phát động ra quân vệ sinh môi trường trước, trong và sau Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; xác nhận các hồ sơ bảo vệ môi trường đảm bảo theo đúng quy định.

3. Lĩnh vực đầu tư phát triển

3.1. Huy động nguồn lực và đầu tư phát triển

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo kế hoạch là 366.118 triệu đồng, bao gồm: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 5.487 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 52.977 triệu đồng; Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 2.500 triệu đồng; Vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn do thành phố quản lý là 305.154 triệu đồng (theo Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Kế hoạch đầu tư công năm 2024). Nguồn vốn đã phân bổ theo kế hoạch đến thời điểm ngày 12/6/2024 là: 326.788 triệu đồng, cụ thể: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 5.487 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 52.977 triệu đồng; Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 2.500 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách thành phố đã phân bổ 265.824 triệu đồng (tính đến ngày 20/3/2024). Nguồn vốn chưa phân bổ theo kế hoạch: 39.330 triệu đồng.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, các đơn vị chủ đầu tư đã tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương. Do vướng mắc trong việc thực hiện các quy định mới của Luật Đấu thầu 2023 và các Nghị định thông tư liên quan, cùng với nguồn vốn từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất còn khó khăn nên tỷ lệ giải ngân chưa cao. Cụ thể đến ngày 12/6/2024, đã giải ngân được 86.051/326.788 triệu đồng (đạt 26,33%), trong đó: nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh: 20.892/60.964 triệu đồng (đạt 34,27%)¹³; nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

¹² Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024; Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024

¹³ Trong đó: Ngân sách Trung ương: 4.569/5.487 triệu đồng (đạt 83,27%); Ngân sách tỉnh: 16.094/52.977 triệu đồng (đạt 30,38%).

bền vững: 229/2.500 triệu đồng (đạt 9,16%); nguồn ngân sách thành phố: 65.159/264.324 triệu đồng (đạt 24,51%).

Đối với Dự án Phát triển đô thị miền Trung Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” từ nguồn vay vốn AFD¹⁴. Tổng mức đầu tư của dự án 1.152.921.431.000 đồng, ngay sau khi Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp ký kết thỏa thuận vay vốn vào ngày 29/12/2023, UBND thành phố đã khẩn trương, tích cực chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với các ngành cấp tỉnh và Trung ương để đẩy nhanh tiến độ của dự án; nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2024 bố trí là 21 tỷ đồng; đã giải ngân 7,475 tỷ đồng, đạt 35,6% kế hoạch; đối với nguồn vốn từ ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) hiện nay UBND tỉnh Quảng Trị đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm giao vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án.

(Nội dung này có báo cáo riêng)

3.2. Giải phóng mặt bằng (GPMB) và phát triển quỹ đất

Công tác GPMB luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. UBND thành phố đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng năm 2024¹⁵; theo đó, trong năm 2024, UBND thành phố thực hiện 39 công trình, trong đó 09 công trình trọng điểm. Chỉ đạo quyết liệt, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố (do UBND thành phố và các đơn vị khác làm chủ đầu tư); đến nay, đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng 08/09 trình trọng điểm của tỉnh và thành phố¹⁶; các công trình triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ. UBND thành phố đã thường xuyên kiểm tra tiến độ, đối thoại, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện; phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật; thống nhất các phương án giao đất tổng thể và chi tiết tại các công trình phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

¹⁴ Dự án Phát triển đô thị miền Trung Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” vay vốn AFD đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 27/10/2023. Thỏa thuận viện trợ CVN-1236-05-L và Thỏa thuận vay số CVN1217-01-F cho dự án đã được ký kết ngày 29/12/2023 giữa Chính phủ và AFD. Ngày 29/01/2024, UBND Thành phố Đông Hà đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc thành lập Ban QLDA Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà. Ngày 23/02/2024 UBND thành phố Đông Hà đã ban hành Quyết định số Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà. Dự án đang xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch năm 2024 và đã trình lấy ý kiến Cơ quan Phát triển Pháp ngày 14/3/2024. Hiện nay, Cơ quan Phát triển Pháp đã thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thiết kế chi tiết và hỗ trợ kỹ thuật tại Thư không phản đối ngày 26/12/2023. UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) tại Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 30/12/2023. Hợp đồng cho vay lại đã được UBND tỉnh và Bộ Tài chính thống nhất và ký kết ngày 15/3/2024.

¹⁵ Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 20/02/2024 của UBND thành phố

¹⁶ Cụ thể: 08 công trình trọng điểm gồm: Đường ven biển hành lang kinh tế Đông Tây; đường tránh phía Đông thành phố; đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2); đường hai đầu cầu dây văng Sông Hiếu (giai đoạn 1); hệ thống thoát nước khu vực Phan Đình Phùng và khu phố 2, phường 5; Công trình đường Lê Thánh Tông (đoạn đường Lê Lợi- Hùng Vương); Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án chợ và khu phố chợ Phường 5; chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố

Công tác phát triển quỹ đất được quan tâm, tập trung thực hiện và phát huy hiệu quả; đã chỉ đạo tổ chức thực hiện đấu giá 3 đợt đối các khu đất do UBND thành phố quản lý; kết quả đấu giá thành công được 50 lô đất với số tiền: 72.579.991.000 đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm: 4.766.995.000 đồng, đạt 24,19% so với kế hoạch.

4. Lĩnh vực văn hoá và xã hội

4.1. Giáo dục và đào tạo

Trong 6 tháng đầu năm 2024, thành phố tiếp tục thực hiện Đề án phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030¹⁷; Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới đến năm 2025; Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Mạng lưới trường lớp trên địa bàn được đầu tư ngày càng hoàn thiện cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo¹⁸.

UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch giảng dạy, đảm bảo hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học theo Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị. Tổ chức và tham gia các hội thi đạt kết quả cao như: tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố năm 2024; tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố cấp học mầm non¹⁹; tổ chức bồi dưỡng và tham gia thi học sinh giỏi văn hóa THCS cấp tỉnh đạt kết quả cao²⁰. Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, bố trí giáo viên một cách hợp lý, sát với tình hình thực tế của từng đơn vị; trình độ đào tạo và chất lượng đội ngũ không ngừng được nâng

¹⁷ Đề án số 1430/ĐA-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND thành phố về phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2609/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND thành phố Đông Hà về thực hiện Đề án phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030.

¹⁸ Tính tháng 05/2024, toàn thành phố có 12 trường mầm non công lập, 10 trường mầm non tư thục, 11 trường tiểu học, 03 trường TH&THCS, 06 trường THCS, 21 lớp mầm non, mẫu giáo độc lập và 34 nhóm trẻ độc lập. Trong đó:

- Mầm non: số trẻ mầm non (từ 0-5 tuổi) huy động là 5.900 cháu với 280 nhóm trẻ, trong đó: trẻ nhà trẻ huy động 1.190 cháu, trẻ mẫu giáo huy động 4.710 cháu, riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi huy động 1.819 cháu; 100% trẻ được tổ chức bán trú (số trẻ và tỉ lệ huy động đã bao gồm trẻ ở các nhóm trẻ độc lập);

- Tiểu học: tổng số học sinh huy động là 9677 em (tính cả trường Trung Vương và iSchool). Toàn cấp học có 100% trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, trong đó có 14/14 trường Tiểu học, TH&THCS có tổ chức bán trú cho học sinh Tiểu học.

- Trung học cơ sở: Tính đến tháng 05/2024, tổng số học sinh huy động là 7031 em¹⁸ (tính cả trường Liên cấp CĐSP, Trung Vương; Ischool).

¹⁹ Có 16/22 trường tham gia thi, tổng số giáo viên đăng ký và tham gia dự thi có 77 giáo viên. Kết quả có 77/77 giáo viên được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp mầm non.

²⁰ Tổng 93 giải, trong đó có 7 nhất, 13 nhì, 30 ba, 43 khuyến khích; có 3 thủ khoa: 2 thủ khoa điểm tuyệt đối 20/20 môn Hóa học và Tin học, 01 thủ khoa môn Tiếng Anh.

lên²¹. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên thường xuyên được quan tâm, chú trọng²².

Chỉ đạo thường xuyên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh thông qua các chuyên đề, hội thảo và các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ; chú trọng nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông, nội dung giáo dục địa phương và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học. Tổ chức dạy học chương trình SGK mới đối với lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 theo chương trình GDPT 2018, chuẩn bị các điều kiện để tiến hành giảng dạy chương trình sách giáo khoa đối với lớp 5 và lớp 9 trong năm học 2024 - 2025. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học tiếp tục được quan tâm đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng tiếp tục được quan tâm²³. Công tác giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được quan tâm; thực hiện tuyển sinh và khai giảng các lớp nghề cho lao động trên địa bàn thành phố đảm bảo kế hoạch.

4.2. Văn hoá thông tin, thể dục thể thao

Các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các sự kiện chính trị nổi bật của quê hương, đất nước được tập trung chỉ đạo²⁴; tuyên truyền về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Tổ chức thành công Giải Chạy Marathon thành phố Đông Hà năm 2024. Thực hiện tốt công tác trang trí Tết Giáp Thìn năm 2024; tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân²⁵ đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Tập trung thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chỉ đạo triển khai xây dựng thành phố, phường đạt chuẩn đô thị văn minh và đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2024. Chỉ đạo tiến hành kiểm tra việc treo dựng lắp đặt các bảng biển hiệu, bảng quảng cáo; tổ chức triển khai xã hội hóa hệ thống trang trí led trên các tuyến phố trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số, xây dựng chính quyền

²¹ Tổng số biên chế được giao là 1.123 chỉ tiêu (1.092 chỉ tiêu số người làm việc và 31 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP); biên chế hiện có 1.055 người. Số biên chế hiện có còn thiếu so với biên chế được giao là 37 người.

²² Tính đến tháng 5/2024, tất cả cán bộ quản lý trường học đều có trình độ đào tạo Đại học trở lên, CBQL có trình độ Trung cấp Lý luận chính trị đạt tỉ lệ 100%. Toàn thành phố có 98,76% giáo viên (trong biên chế) đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo. Hiện có 13 giáo viên đang được đề nghị tham gia đào tạo đạt chuẩn theo quy định của Luật giáo dục 2019. Cụ thể: tổng số CBQL, giáo viên, nhân viên: 1055 người, trong đó: CBQL: 71 người (Thạc sĩ: 21, Đại học: 50); giáo viên: 908 người (Thạc sĩ: 21, Đại học: 832, Cao đẳng: 52, Trung cấp: 03); nhân viên: 76 người (Đại học: 61, Cao đẳng: 03, Trung cấp: 12); toàn ngành có 89 người có trình độ trung cấp chính trị (CBQL: 71 người, giáo viên: 18 người); có 51 giáo viên đang theo học Lớp Trung cấp chính trị.

²³ Tính đến tháng 6/2024, toàn thành phố có 16/42 trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục, đạt tỉ lệ 38,1%, trong đó có 16/32 trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục, đạt tỉ lệ 50%; có 16/32 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 50%

²⁴ Tổ chức thành công Giải Chạy Marathon thành phố Đông Hà năm 2024. Tham gia giải Đua thuyền truyền thống “Lễ hội thống nhất non sông” tỉnh Quảng Trị năm 2024, đoàn thành phố Đông Hà

²⁵ Tổ chức giải Cờ tướng, Đẩy gậy và các trò chơi dân gian Mừng Đảng - Mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 vào ngày Mừng 08 - 09 Tết nhằm ngày 17 - 18/2/2024 tại Nhà văn hóa Trung tâm thành phố.

điện tử và đô thị thông minh thành phố Đông Hà năm 2024. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố gắn với dự kiến tổ chức Lễ đón nhận quyết định công nhận đô thị loại II; tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 52 năm ngày giải phóng Đông Hà, giải phóng Quảng Trị, 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn²⁶. Hoàn thiện Đề án đặt tên cầu thuộc Đề án đặt tên, điều chỉnh điểm đầu điểm cuối một số tuyến đường và đặt tên các cầu trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên; thực hiện sản xuất và phát sóng các chương trình Thời sự tổng hợp hàng ngày phát trên hệ thống phát thanh thành phố; đưa tin, bài, phóng sự về công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, quốc phòng, an ninh, gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Thực hiện các chuyên mục “Đông Hà - Thành phố hôm nay” phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị.

4.3. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, thực hiện tốt chính sách Dân số và phát triển

Công tác khám chữa bệnh được duy trì và thực hiện tốt theo quy định; đảm bảo trực cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2024. Thăm các đơn vị y tế nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế như: Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hoá gia đình, tiêm chủng mở rộng, y tế trường học, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động hành nghề y tế tư nhân. Triển khai các hoạt động chiến dịch tăng cường cung cấp thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Đẩy mạnh công tác truyền thông về dân số; thực hiện rà soát, bổ sung các biến động dân số vào kho dữ liệu chuyên ngành; xây dựng kế hoạch hoạt động nâng cao chất lượng dân số năm 2024.

4.4. An sinh xã hội, lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, công tác trẻ em, bình đẳng giới

Công tác an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống Nhân dân được quan tâm; các hoạt động thăm hỏi, chăm lo tết các gia đình chính sách, đơn vị thực hiện chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 được thực hiện đảm bảo kịp thời, chu đáo²⁷. Chỉ

²⁶ Tổ chức thành công liên hoan văn nghệ quần chúng thành phố năm 2024. Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2024 và tham gia các hoạt động tại Ngày hội Gia đình tỉnh Quảng Trị

đạo thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người có công cách mạng trên địa bàn thành phố, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố²⁸.

Công tác bảo trợ xã hội được thực hiện đảm bảo²⁹, ban hành các quyết định trợ cấp, điều chỉnh trợ cấp, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trợ cấp mai táng phí cho các trường hợp theo quy định. Tập trung thực hiện các biện pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động³⁰; thực hiện tốt Đề án hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Đông Hà; giao chỉ tiêu giảm nghèo, tạo việc làm mới, dạy nghề cho lao động năm 2024. Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được quan tâm. Chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố³¹. Các phong trào từ thiện, nhân đạo tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đạt kết quả tích cực.

5. Lĩnh vực nội chính

5.1. Tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tôn giáo, thanh niên, công tác hội

Công tác tổ chức bộ máy được quan tâm, chú trọng. Đã hoàn thành việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và xếp loại chính quyền địa phương ở cấp phường; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo quy định³². Công tác tổ chức cán bộ³³, công tác đào tạo bồi

²⁷ Tổ chức thăm và tặng quà 07 đơn vị thực hiện chính sách và 15 gia đình người có công, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn; chi trả các nguồn quà tết cho đối tượng người có công và thân nhân người có công nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 từ các nguồn ngân sách (Ngân sách Trung ương: 2.400 suất, số tiền: 738.300.000 đồng; Ngân sách tỉnh: 215 suất, số tiền 43.000.000 đồng và Ngân sách thành phố: 1.670 suất, số tiền: 490.000.000 đồng).

²⁸ Kết quả: Lập thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng đối với 1.853 đối tượng, trong đó có 642 lượt đối tượng chi trả qua tài khoản, không dùng tiền mặt; 13 hồ sơ giải quyết chế độ đối với người có công và thân nhân người có công.

²⁹ Kết quả: 6 tháng đầu năm 2024, lập thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng đối với 3.413 đối tượng, trong đó có 1.073 lượt đối tượng chi trả qua tài khoản, không dùng tiền mặt; 106 đối tượng trợ cấp một lần; quyết định trợ cấp hàng tháng, điều chỉnh trợ cấp, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với 336 hồ sơ của UBND các phường; Công văn đề nghị tiếp nhận 03 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tâm thần kinh vào nuôi dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng NCC và BTXH tỉnh Quảng Trị; Trung tâm BTXH Tổng hợp 1.

³⁰ Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã tạo việc làm mới cho 1.092/1.850 lao động (đạt tỷ lệ 59,02% kế hoạch), trong đó: lao động trong tỉnh: 817 người; lao động ngoại tỉnh: 238 người; xuất khẩu lao động: 37 người. Dự kiến đến cuối năm 2024, tạo việc làm mới là 1.900/1.850 lao động (Kế hoạch) vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

³¹ Vận động và bàn giao 96 người lang thang xin ăn thuộc cư dân Lào sinh sống nơi công cộng cho Đoàn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trong dịp tết Nguyên đán 2024

³² Đối với xếp loại UBND các phường, kết quả: 03 phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 06 phường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với xếp loại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, kết quả: 08 cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 12 cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với tập thể lãnh đạo: 02 cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 07 cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với Người đứng đầu, cấp phó Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch UBND các phường và cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, kết quả cụ thể: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 258 người; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.036 người; Hoàn thành nhiệm vụ: 24 người; Không hoàn thành nhiệm vụ: 11 người.

đưỡng³⁴ và thực hiện chế độ, chính sách³⁵ được thực hiện đảm bảo quy định. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức và người lao động. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả; nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2024. Chỉ đạo nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm chú trọng. Thành phố đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Đông Hà (11/8/2009-11/8/2024) và dự kiến công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là Đô thị loại II với chủ đề: “*Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố (11/8/2009-11/8/2024), dự kiến công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II*”. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác thanh niên³⁶, tổ chức hội, đoàn thể được thực hiện đảm bảo quy định.

5.2. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thanh tra, tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác tiếp công dân thường xuyên được duy trì tại Ban Tiếp công dân của UBND thành phố³⁷. Lãnh đạo thành phố tiếp công dân định kỳ vào các ngày 15, 26 hàng tháng và tham gia tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng theo lịch của UBND tỉnh. Chỉ đạo thực hiện tiếp nhận, xử lý đơn thư kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật³⁸.

³³ Tổ chức tuyển dụng công chức phường năm 2024; thực hiện tinh giản biên đội với 01 công chức thành phố và 01 viên chức trường học; tiếp nhận 07 viên chức sự nghiệp giáo dục, điều động 02 công chức từ huyện khác đến công tác tại Đội Trật tự xây dựng và Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố và tiếp nhận vào công chức phải qua kiểm tra sát hạch đối với 02 viên chức đến công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường; điều chỉnh mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với 96 người hoạt động không chuyên trách phường; điều động và bố trí công tác đối với 03 công chức phường; tiếp nhận và bố trí công tác đối với 07 công chức từ huyện khác đến công tác tại UBND các phường; buộc thôi việc đối với 01 công chức phường

³⁴ Cử 140 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên đổi số, thẩm định giá, bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, kỹ năng giao tiếp, an toàn thông tin mạng

³⁵ Quyết định nâng lương thường xuyên 42 người; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung: 17 người; nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo: 46 người; thông báo nghỉ hưu đối với 08 người; quyết định nghỉ hưu đối với 07 người. Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 574 viên chức đang giảng dạy và 06 Nhân viên Kế toán tại các đơn vị trường học công lập thuộc UBND thành phố.

³⁶ Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên thành phố Đông Hà năm 2024

³⁷ Thực hiện tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, đợt xuất với tổng số 84 lượt/87 người/82 vụ việc (Tiếp lần đầu: 74 vụ việc; tiếp nhiều lần: 8 vụ việc). Không có đoàn đông người. Trong đó: tiếp định kỳ, đợt xuất của Lãnh đạo UBND thành phố: 12 kỳ/06 lượt/09 người/06 vụ việc; tiếp thường xuyên của Ban Tiếp công dân thành phố: 78 lượt/ 78 người/76 vụ việc.

³⁸ Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ: 137 đơn (trong đó: 137 đơn tiếp nhận trong kỳ; đơn chuyển từ kỳ trước sang: 0). Số đơn đã xử lý/Tổng số đơn tiếp nhận: 137 đơn /137 đơn. Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 126 đơn/109 vụ việc.

Công tác thanh tra được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch³⁹. Công tác phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo. Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, được thực hiện tốt; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật⁴⁰; thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo thực hiện giải quyết kịp thời, trước hẹn, đúng hẹn các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp, nghiêm túc thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, chứng thực bản sao điện tử; ứng dụng mạng xã hội để đăng tải và tuyên truyền pháp luật đến với mọi tầng lớp Nhân dân, để pháp luật dần đi vào cuộc sống.

6. Quốc phòng - An ninh

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; đảm bảo 100% các phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn trực sẵn sàng chiến đấu. Bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng trên địa bàn; thực hiện công tác tuyển quân, giao nhận quân năm 2024 đạt chỉ tiêu được giao. Tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019 - 2024.

Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, Việt kiều về thăm thân, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, các hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài khi đến lưu trú. Tình hình liên quan an ninh đô thị, tranh chấp khiếu kiện trong 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định, chưa phát sinh các vụ, việc phức tạp⁴¹. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được thực hiện có hiệu quả⁴². Tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp

³⁹ Triển khai 05 cuộc thanh tra tại 05 đơn vị (01 cuộc từ kỳ trước chuyển sang, 04 cuộc triển khai trong kỳ); Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra 04 cuộc; Số đơn vị được thanh tra (đã ban hành kết luận thanh tra) 04 đơn vị

⁴⁰ Công nhận 08/09 phường trên địa bàn thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (riêng Phường 5 không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do có người đứng đầu chính quyền bị truy cứu trách nhiệm hình sự).

⁴¹ Chỉ đạo triển khai lực lượng bảo đảm ANTT quá trình cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục đối với 03 trường hợp VPHC trong lĩnh vực đất đai tại Đông Lễ và P2; bảo đảm ANTT phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Hoàng Minh Tuấn (KP1, Đông Thanh) cùng vợ là Phạm Thị Liên (KP1, Đông Thanh) về tội “Giữ người trái pháp luật”. Tòa sơ thẩm đã tuyên án Hoàng Minh Tuấn 04 năm 06 tháng tù giam, Phạm Thị Liên 24 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 48 tháng. Hiện đã đưa Hoàng Minh Tuấn đi thi hành án tại Trại giam Bình Điền.

⁴² - Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Trong kỳ, trên địa bàn xảy ra 82 vụ vi phạm pháp luật về TTXH có dấu hiệu hình sự (giảm 07 vụ ~ giảm 7,9% so với cùng kỳ 2023), làm 02 người chết, 15 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 1,5 tỷ đồng, thu giữ 72.581.000đ. Đã điều tra làm rõ 69 vụ/82 vụ (đạt 84,1%), làm rõ hành vi vi phạm của 125 đối tượng. Nổi bật, đã triệt phá 03 chuyên án 910T, 124T, 888Đ, bắt giữ 03 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn và 04 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề thông qua ứng dụng tin nhắn Zalo. Ngoài ra đã điều tra làm rõ 05 đối tượng đã thực hiện 26 vụ trộm cắp xe mô tô trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10/2023, trong đó: 23 vụ trên địa bàn TP Huế, 02 vụ trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế và 01 vụ trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Phát hiện và lập hồ sơ xử lý hành chính 75 vụ - 142 đối tượng vi phạm pháp luật về TTXH (tăng 34 vụ, tăng 68 đối tượng so với cùng kỳ 2023), phạt tiền 293.390.000đồng.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế: đã phát hiện, xử lý 40 vụ - 46 ĐT (tăng 07 vụ, 12 ĐT so với cùng kỳ 2023). Nổi bật, đã đấu tranh làm rõ 01 hiềm nghi về người, bắt 01 vụ - 03 ĐT buôn bán hàng cấm, thu giữ 41 hộp pháo hoa nổ. Cụ thể: Xử lý hình sự 10 vụ - 15 ĐT (tăng 05 vụ - 09 ĐT so với cùng kỳ 2023; Xử lý hành chính 30 vụ - 31 ĐT kinh doanh hàng hóa trái phép (tăng 02 vụ - 03 ĐT so với cùng kỳ 2023).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: đã phát hiện 22 vụ - 24 ĐT vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 02

trọng tâm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT trong các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu niên học sinh; tăng cường lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

III. MỘT SỐ HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố còn gặp những khó khăn, vướng mắc cần tập trung giải quyết:

1. Khó khăn, vướng mắc.

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, phục hồi còn chậm.

- Việc thực hiện dự toán thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, tiến độ thu ngân sách chưa đạt như kỳ vọng; nguồn thu tiền sử dụng đất còn thấp. Tình hình sản xuất kinh doanh, việc quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn; việc quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân còn vướng mắc, hiệu quả quản lý chưa cao; tình hình nợ thuế ngày càng tăng.

- Công tác điều hành chi ngân sách nhiều khó khăn, nhiều nhiệm vụ chi ngân sách phát sinh ngoài dự toán chi đầu năm.

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố vẫn còn thấp.

- Tiến độ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các phường 2, 3, 4, 5 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ thực hiện còn chậm.

- Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm chưa đảm bảo kế hoạch, việc xác nhận nguồn gốc về đất đai còn kéo dài, một số hồ sơ xác nhận nguồn gốc về đất đai chưa đảm bảo chất lượng.

- Các phong trào tự quản về vệ sinh môi trường chưa được triển khai tích cực, đồng bộ trên địa bàn, số lượng người dân tham gia vào phong trào chưa nhiều và thiếu thường xuyên.

- Tình hình phạm pháp, trộm cắp, tệ nạn ma túy và một số tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc.

- Năng lực tài chính, quy mô sản xuất của phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn còn hạn chế.

- Hiện nay chưa xác định được giá khởi điểm của các khu cơ sở hạ tầng đưa vào đấu giá do vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày

vụ - 04 ĐT so với cùng kỳ 2023), đã xử phạt hành chính 265.250.000đồng.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý 109 vụ - 138 ĐT vi phạm pháp luật về ma túy (tăng 48 vụ, 44 ĐT so với cùng kỳ 2023)

- Tai nạn giao thông trên tuyến nội thành do Công an thành phố quản lý: Xây ra 15 vụ, 03 người chết, 09 người bị thương (tăng 08 vụ, 02 người chết, 05 người bị thương so với cùng kỳ 2023)

05/02/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Quyết định số 3406/QĐ-UBND của UBND tỉnh, vì vậy, nguồn thu tiền sử dụng đất vẫn đang đạt thấp.

- Năm 2024 có nhiều nhiệm vụ chính trị - xã hội diễn ra đặc biệt là sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố và đón nhận Đông Hà đạt đô thị loại II, cùng với đó là nhiều nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán được bố trí đầu năm nên công tác điều hành chi ngân sách gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, năm 2023 thành phố hụt thu ngân sách nên nguồn dư địa để bổ sung cho việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội năm 2024 không có.

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực từ 01/01/2024, tuy nhiên đến ngày 27/02/2023 Chính phủ mới ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; ngày 26/4/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dẫn đến các gói thầu thuộc các công trình, dự án chưa lựa chọn được nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, đặc biệt là các dự án khởi công mới. Một số công trình có tính chất khá phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; việc thay đổi định mức về nhân công đã dẫn đến một số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng TMĐT để thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công 2019. Mặc dù đã được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện, nhưng tình trạng thiếu đất đắp vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các công trình có khối lượng san lấp mặt bằng lớn (các công trình CSHT).

- Các quy định mới về xác định giá đất cụ thể, nhất là giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất gây khó khăn lớn về nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư công. Do khó khăn về nguồn vốn nên một số nhà thầu triển khai thi công cầm chừng theo tiến độ nhập vốn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

- Trong các tháng đầu năm 2024, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố tập trung chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, phát triển đô thị, trong điều kiện nguồn nhân lực còn hạn chế, vì vậy tiến độ thực hiện có bị ảnh hưởng.

- Nhiều công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố triển khai cùng lúc trên địa bàn dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất và tài sản trên đất một số công trình còn chậm theo tiến độ yêu cầu.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ III VÀ 6 THÁNG CUỐI 2024

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình công tác trọng tâm, kế hoạch hành động đã đề ra từ đầu năm, trong đó cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Lĩnh vực kinh tế, ngân sách

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2025; triển khai các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao; chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Hè thu 2024 đảm bảo thắng lợi.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại trên địa bàn; tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đến các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt các chương trình khuyến công, kịp thời động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, để thu hút đầu tư.

- Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, rà soát, xây dựng danh mục các dự án để kêu gọi đầu tư xây dựng các chợ và trung tâm thương mại. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý các chợ trên địa bàn; thực hiện Kế hoạch xây dựng văn minh thương mại Chợ Đông Hà.

- Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công để giải ngân kịp thời nguồn vốn, góp phần giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng; tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng các Cụm công nghiệp để thu hút nhà đầu tư sản xuất công nghiệp, tạo thêm việc làm thu hút lao động địa phương

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, nhất là các công trình vốn Trung ương, vốn tỉnh hỗ trợ và các công trình có kế hoạch vốn lớn.

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 27/7/2021 của BTV Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố; Quy chế phối hợp thu ngân sách trên địa bàn; đảm bảo thu đúng, thu đủ và có các giải pháp để nuôi dưỡng nguồn thu đẩy mạnh công tác thu ngân sách, nhất là thu nợ đọng thuế, chống thất thu. Chỉ đạo tổ chức các đợt đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 nhằm tăng nguồn thu ngân sách, đảm bảo nguồn vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá và tái định cư.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Lĩnh vực đô thị, đầu tư phát triển

- Tích cực làm việc với Bộ Xây dựng trong quá trình thẩm định Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà lên đô thị loại II, sớm trình Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II vào dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố; tập trung hoàn thành và phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường 3. Chỉ đạo thực hiện công tác lập các đồ án điều chỉnh

quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 4 phường còn lại (các phường 1, 2, 4, 5), lập quy hoạch chi tiết một số khu vực phục vụ nhu cầu kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố. Hoàn thành công tác lập Quy chế Quản lý kiến trúc đô thị thành phố Đông Hà trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án xã hội hóa cơ sở hạ tầng thiết yếu thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc không gian đô thị, quản lý vỉa hè trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, vi phạm chỉ giới xây dựng, lấn chiếm đất công, vi phạm quy hoạch, vi phạm quy chế quản lý kiến trúc đô thị; các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường sắt, đường bộ...

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, sử dụng vốn vay AFD và các dự án, các công trình trọng điểm khác của thành phố như Trung tâm hành chính thành phố, đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2); Hệ thống thoát nước khu vực Trường THCS Phan Đình Phùng và Khu phố 2, phường 5; Chinh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố). Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình dự án vốn xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô các công trình cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất sớm đưa vào đấu giá.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, các công trình trọng điểm của tỉnh, của thành phố **trên địa bàn** như Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế đông tây, đường tránh phía Đông thành phố, Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2), hệ thống thoát nước Khu vực trường THCS Phan Đình Phùng... và các công trình, dự án khác trên địa bàn. Tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp lập, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình.

- Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, duy trì cây xanh, duy trì hệ thống thoát nước, vận hành trạm xử lý nước thải, quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; chôn cất mồ mả và xây dựng lăng mộ; tiếp tục thực hiện đề án Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp chưa giao và đất công ích (5%). Tiếp tục rà soát, thống kê các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề xuất phương án giải quyết. Thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tính chính xác, đúng thời hạn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên đất. Nghiêm túc áp dụng trình tự giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai theo

đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, biến động đất đai trên địa bàn thành phố; hệ thống hóa, lưu trữ hồ sơ đất đai tại các phường. Tiếp tục rà soát, thống kê và xây dựng phương án sử dụng khai thác có hiệu quả quỹ đất chưa sử dụng xen kẽ trong khu dân cư; triển khai rà soát, đo đạc lập hồ sơ đất UBND phường đang cho thuê; đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý đất UBND tỉnh thu hồi giao UBND thành phố quản lý.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, theo dõi tình hình tập kết cát, sạn tại các bến bãi tập kết trên địa bàn; tình hình khai thác, hạ độ cao đất san lấp trái phép trên địa bàn thành phố Đông Hà. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường nhân hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; Ngày môi trường thế giới 2024; triển khai các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

- Nâng cao năng lực và hiệu quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của các cơ quan chuyên môn. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, tập trung tháo gỡ vướng mắc, tổ chức đối thoại, phúc tra kiến nghị đối với các trường hợp nhằm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện; ưu tiên bố trí vốn thực hiện giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh công tác vận động và có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp chây ì không thực hiện giải phóng mặt bằng khi đã áp dụng đầy đủ các chính sách của Nhà nước.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030; tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới đến năm 2025; Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi điều kiện (về cơ sở vật chất, đội ngũ) triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới cho lớp 5 và lớp 9 từ năm học 2024 - 2025; tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; rà soát sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện “*Bộ quy tắc ứng xử*” trong trường học đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2024 - 2025. Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức khai giảng năm học và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2024 -2025 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa, học sinh năng khiếu để tham gia các kỳ thi, hội thi, giao lưu của thành phố, của tỉnh và cấp quốc gia trong năm học 2024-2025 đạt kết quả cao; đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong trường học. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề theo kế hoạch.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các sự kiện chính trị nổi bật của quê hương, đất nước⁴³; nhất là hoạt động thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024). Chỉ đạo triển khai các hoạt động chào mừng và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố Đông Hà (dự kiến). Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", xây dựng thành phố, phường đạt chuẩn đô thị văn minh, tuyến phố văn minh đô thị năm 2024; tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn một số phường. Tiếp tục tổ chức triển khai xã hội hóa hệ thống trang trí led trên các tuyến phố trên địa bàn thành phố. Tập trung hoàn thiện Đề án đặt tên, điều chỉnh điểm đầu điểm cuối một số tuyến đường và đặt tên các cầu trên địa bàn thành phố Đông Hà trình thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố.

- Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân. Chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa bão lụt; triển khai kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2024. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030. Chỉ đạo triển khai “Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS”; giám sát chiến dịch uống Vitamin A và cân trẻ đợt 2 năm 2024. Tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; sức khỏe tâm thần cho đối tượng Thanh niên trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đông Hà. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Tăng cường các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội. Tập trung công tác đào tạo nghề cho lao động; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được hưởng đầy đủ quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm y tế; thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo. Tăng cường triển khai các giải pháp xử lý triệt để tình trạng lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức bình xét, phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với các phường.

4. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

⁴³ Tổ chức thực hiện hoạt động “Trình diễn áo dài và thả hoa đăng” trên sông Hiếu hưởng ứng Lễ hội Vì Hòa Bình tỉnh Quảng Trị năm 2024. Tổ chức giải Đua Xe đạp thành phố Đông Hà năm lần thứ 4 năm 2024 - Cúp Huda chào mừng Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố Đông Hà (11/8/2009 - 11/8/2024)

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; công tác tôn giáo và công tác hội trên địa bàn đảm bảo các quy định. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của Người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính của các phường.

5. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết đơn thư của công dân; phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể thành phố

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật. Thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp công dân, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; chỉ đạo rà soát tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ, các đơn thư tồn đọng để kịp thời xử lý. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các phản ánh của công dân thông qua Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố. Tổ chức các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh chứng thực điện tử và số hóa hồ sơ hộ tịch; tăng cường ứng dụng mạng xã hội để đăng tải và tuyên truyền pháp luật đến với mọi tầng lớp Nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến các phường trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới phương pháp hoạt động theo hướng sát dân, hướng về cơ sở, phát huy dân chủ; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội; qua đó góp phần đưa chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng phù hợp với thực tiễn, tăng cường sự đồng thuận, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

6. Công tác quốc phòng - an ninh

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Cùng cố xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; phát triển kinh tế xã hội kết hợp với củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng; bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ, dự bị động viên giai đoạn 2023 -2025"

Chủ động nắm chắc tình hình tác động trực tiếp đến an ninh chính trị trên địa bàn, trọng tâm là an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh thông tin truyền

thông, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế... để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội, bất mãn, chống đối, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia. Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản và “tín dụng đen”. Tập trung xây dựng Công an phường Đông Giang trở thành Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trong năm 2024. Tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tập trung vận động Nhân dân trang bị bình chữa cháy, bảo đảm 100% hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy. Chủ động thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy lùi tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương); xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông có sử dụng chất kích thích. Tiếp tục chỉ đạo triển khai Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026.

Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, UBND các phường cần tập trung thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các phường;
- CVP, PVP, CVVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Sỹ Trung